

ลั่นกพช.เคาะเกณฑ์ซื้อโซลาร์รูฟ

ยึดเปลี่ยน'ตุ๊กๆ'เป็นไฟฟ้าถึง31ต.ค.นี้

วิภาวดีรังสิต ● "อนันตพร" แยมเตรียมประชุม กบง. อีกรอบ เคาะหลักเกณฑ์รับซื้อไฟจากโซลาร์รูฟที่อป ก่อนเสนอที่ประชุม กพช. 25 ต.ค.นี้ คาดนำร่อง 300 เมกะ ภายในสิ้นปีนี้ ด้าน สนพ. ขยายเวลารับสมัครโครงการเปลี่ยนรถตุ๊กๆ เป็นไฟฟ้า หมดเขต 31 ต.ค.60 กพท.เปิดเฮียริงเอสพีที โคนงา 5-19 ต.ค.นี้

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เปิดเผย หลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ "ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน นวมินทร์กลางใจไทยนิรันดร์" ว่า ภายในเดือน ต.ค.60 นี้ จะมีการประชุม คณะกรรมการบริหารนโยบาย พลังงาน (กบง.) อีกครั้งเพื่อ พิจารณารายละเอียดอัตรารับซื้อไฟฟ้าโครงการส่งเสริมผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน หลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) เสรี แบบมีเงินอุดหนุน ให้มีข้อสรุป ออกมาชัดเจน ก่อนเสนอให้ที่ ประชุมคณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่ มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานพิจารณาวันที่ 25 ต.ค.นี้ คาดว่าจะสามารถรับซื้อ ได้เบื้องต้นที่ 300 เมกะวัตต์ และจะมีการประกาศรับซื้อไฟ

ได้ภายในปี 2560 นี้ ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุม กบง. เมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้หารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีข้อโต้แย้งว่าการรับซื้อโซลาร์รูฟท็อป จะมีปัญหาด้านเทคนิคต่อระบบ ไฟฟ้า และเคยมีการเสนอให้ กำหนดหลักเกณฑ์อัตรารับซื้อ ไม่สูงกว่า 2.60 บาทต่อหน่วย แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ที่ประชุมจึง สั่งการให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง กลับไปปรึกษาหาแนวทางที่ เหมาะสมก่อนนำกลับมาเสนอ อีกครั้ง

ด้านนายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวง พลังงาน เปิดเผยว่ามีผู้ประกอบการหลายท่านให้ความสนใจ



พล.อ.อนันตพร
กาญจนรัตน์

สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุน การเปลี่ยนรถตุ๊กๆ ให้เป็นรถ ตุ๊กๆ ไฟฟ้า ทั้งนี้ จึงขยายเวลา การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จากเดิมปิดรับสมัครเป็นวันที่ 10 ต.ค.2560 ให้เป็นเวลา 31 ต.ค.60 ภายในเวลา 16.30 น. เพื่อให้ผู้สนใจมีเวลาจัดเตรียม เอกสารมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการระยะที่ 1 ระยะสาธิต เทคโนโลยี ผู้ขอรับการสนับสนุน

จะต้องมีคุณสมบัติผ่าน ข้อ กำหนดของโครงการฯ และ จะได้รับการสนับสนุนในอัตรา สูงสุด แต่ไม่เกินราคากลางของ โครงการตามสเปกตรัมสูงสุด 350,000 บาทต่อคัน สำหรับ ระยะที่ 2 ระยะทดลองตลาด โดยให้การสนับสนุน 85% แต่ ไม่เกินราคากลางตามสเปกตรัม สูงสุด 300,000 บาทต่อคัน

รายงานข่าวจากสำนัก งานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน (กพท.) ว่า จะเปิดรับ ฟังความคิดเห็น (พับบลิก เฮีย ริ่ง) ร่างประกาศเชิญชวนการ รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า รายเล็ก (เอสพีที) แบบมีเสถียร ภาพ (เฟิร์ม) ระบบโคเจนเนอ เรชั่น ในช่วงวันที่ 5-19 ต.ค. 60 โดยหลักเกณฑ์การรับซื้อ ไฟฟ้านั้นผู้ที่ยื่นขอผลิตไฟฟ้า จะต้องดำเนินการก่อสร้างโรง ไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่เดิม หรือ พื้นที่ใกล้เคียง และจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือ สวนอุตสาหกรรมเท่านั้น กำลัง การผลิตอยู่ที่ 10-30 เมกะวัตต์ โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้า จะอยู่ที่ 2.8186 บาทต่อหน่วย.